

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 25 สิงหาคม 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
1. ชาวนาร่วมประกันภัยข้าวต่ำกว่าเป้าKOFCAและเร่งประชาสัมพันธ์เตือนช่องโหว่เปิดทางตุกติก	แนวหน้า
2. สศก.ชี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง	ผู้จัดการรายวัน
3. มั่นใจลงทุนเอกชน'ซัด' สมคิดลั่นไตรมาสโตต่อเนื่องแต่ยังห่วงภาคส่งออกไม่ดี	โพสต์ทูเดย์
4. คอถัมภ์ แวดวงเกษตร: ฝ่ายพืชเส้นใยที่สำคัญประจำถิ่นมุกดาหาร	มติชน
5. กระทรวงเกษตรฯ เชิญซื้อปศุสัตว์ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร	บ้านเมือง
6. คอถัมภ์ ข้าราชการ: ชรก.ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 12	มติชน
7. ฉัตรชัยริบ ส.ป.ก.2 แสนไร่เมิน กระทบ.5 อ้างสิทธิที่ดิน	โพสต์ทูเดย์
8. คอถัมภ์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ	บ้านเมือง
9. สกูปพิเศษ: สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด เปลี่ยนนาข้าวปลูกกล้วยหอมทองสร้างรายได้	สยามรัฐ
10. กรมประมงจับมือผู้ประกอบการ ลดราคาลูกพันธุ์-อาหารสัตว์น้ำ	บ้านเมือง
11. คาดอีก3ปีติดฉลากแสดงสินค้าเกษตรการ์นต์เป็น'อินทรีย์'	คมชัดลึก
12. ราคามันฝรั่งต่ำกว่าทุ่นร่อง'ฉัตรชัย'เร่งกู้วิกฤติ	กรุงเทพธุรกิจ

เกษตร-และสิ่งแวดล้อม



13

KOFC ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีโครงการประกันภัยข้าวหน้าปี'59/60 ส่งผลผู้เข้าร่วมต่ำกว่าเป้า

ชวนาร่วมประกันภัยข้าวต่ำกว่าเป้า KOFCCณะเร่งประชาสัมพันธ์-เตือนช่องโหว่เปิดทางตุ๊กติก

ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร (KU-OAE Foresight Center : KOFCC) ได้ติดตามผลโครงการประกันภัยข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2559/60 ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมาย 30 ล้านไร่ วงเงิน 3,217.13 ล้านบาท แบ่งเป็นสำหรับผู้ปลูกข้าวหน้าปีที่เป็นลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 29.5 ล้านไร่ และเกษตรกรทั่วไปอีกไม่เกิน 500,000 ไร่

โดยแบบกรมธรรม์มีอัตราเบี้ยประกัน 100 บาทต่อไร่ รัฐบาลอุดหนุน 60 บาทต่อไร่ เกษตรกรชำระ 40 บาทต่อไร่ แต่หากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อการเพาะปลูกข้าวหน้าปี ธ.ก.ส.จะจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนเฉพาะในส่วนของวงเงินกู้ โดยเริ่มขายกรมธรรม์สำหรับเกษตรกรทั่วไป ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม ส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถซื้อกรมธรรม์ได้จนถึงวันที่



ภูมิศักดิ์ ราศรี

รับสมัครจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 15 ล้านไร่ หรือ 50% ของพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว ฉะนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและให้ลงรายละเอียดในเนื้อหามากขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า

30 สิงหาคม และสำหรับพื้นที่ภาคใต้สามารถซื้อได้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม

ปัจจุบันมีเกษตรกรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 9.1 ล้านไร่ และคาดว่า

เมื่อสิ้นสุดการเปิดรับสมัครจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 15 ล้านไร่ หรือ 50% ของพื้นที่เป้าหมาย

เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะเกษตรกรทั่วไปยังไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว ฉะนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและให้ลงรายละเอียดในเนื้อหามากขึ้น

การดำเนินนโยบายประกันภัยข้าวหน้าปี ปีการผลิต 2559/60 มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมาทั้งเรื่องค่าเบี้ยประกันที่เดิมใช้หลักการแบ่งจ่ายตามเกณฑ์ความเสี่ยงน้อยไปถึงมากที่สุดตั้งแต่ 115-450 บาทต่อไร่ แต่ปีนี้จ่ายเท่ากันหมดที่ 100 บาทต่อไร่ โดยรัฐช่วยอุดหนุน 60 บาทต่อไร่ ซึ่งหากเกษตรกรบางรายที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเกิดน้ำท่วมหรือภัยแล้งเป็นประจำ อาจยอมทำเพราะจ่ายเบี้ยเพียง 40 บาท แต่ไม่ต้องทำการเพาะปลูก เมื่อเกิดภัยก็ได้รับเงินค่าสินไหม 1,111 บาทต่อไร่ ซึ่งรัฐต้องมีมาตรการที่รับมือกรณีนี้ อีกทั้งรัฐหรือธ.ก.ส.ช่วยสนับสนุนเกษตรกรลูกค้าของธ.ก.ส.ไม่ต้องจ่ายเบี้ยถือว่าเป็นสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับเกษตรกรทั่วไป ที่สำคัญการทำประกันควรเป็นการทำด้วยความสมัครใจไม่ใช่รัฐอุ้มตลอด ทำให้เกษตรกรไม่ปรับตัวหรือพัฒนาอย่างที่เหมาะสม

สศก.ชี้ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน360° – สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยภาพรวมสินค้าเกษตร ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง 9.32% ซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ ทำให้มีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนกรกฎาคม 2559 สูงขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% เนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมาอย่างพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดล่วงหน้า ไตเกี้ยว สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง แม้ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดลดลงจากเดือนที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนตกทำให้คุณภาพไม่ค่อยดีส่งผลให้ราคาลดลง ขณะที่สุกร ราคาลดลงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคลดลง เมื่อเปรียบเทียบดัชนีราคาสินค้าเกษตรกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว พบว่าภาพรวมสูงขึ้น 16.19% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% และ สับปะรดโรงงาน เนื่องจากภาวะภัยแล้งทำให้ผลผลิตลดลงส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปี 2559 ลดลง 6.11% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ และมังคุด สินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ พุริณ และลำไย และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วพบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น 2.31% โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า พุริณ และลองกอง อย่างไรก็ตาม คาดว่าในเดือนสิงหาคม 2559 ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2559 สินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนสิงหาคมนี้ ได้แก่ ลำไย พุริณ มังคุด และเงาะ.

เศรษฐกิจมหภาค



สมคิดมั่นใจ
เอกชนลงทุนแน่
ดันเศรษฐกิจไตรมาส3

B1

มั่นใจลงทุนเอกชน 'ซัด'

สมคิดลุ้นไตรมาส3โตต่อเนื่องแต่ยังห่วงภาคส่งออกไม่ดี

โพสต์ทูเดย์ - "สมคิด" ขึ้นเชื่อมั่นเอกชนฟื้นแล้ว ยืนยันการลงทุนซัดไตรมาส 3 ย้ำแรงกระตุ้นภายในแต่ห่วงภาคส่งออก

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ความเชื่อมั่นของภาคเอกชนดีขึ้นมาก ตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติทำให้มีความชัดเจนทางการเมือง และล่าสุดกฎหมายที่สนับสนุนการลงทุนหลายฉบับก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้ว ขณะที่ความเชื่อมั่นเอกชนที่ดีขึ้นจะส่งผลดีต่อการลงทุนภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าไตรมาส 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงานข้อมูลการลงทุนยังขยายตัวน้อย แต่มั่นใจว่าจะเห็นการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงไตรมาส 3

อย่างไรก็ตาม การลงทุนเอกชนที่จะขยายตัวชัดเจนจะส่งผลให้เศรษฐกิจ 3 ไตรมาสดีขึ้นหรือไม่ ตรงนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างประเทศด้วย ในขณะที่มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่อนุมัติให้ดำเนินมาตรการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณคู่ขนานกันนั้น จะช่วยรักษาโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

"ความเชื่อมั่นมั่นเอกชนดีขึ้นเยอะเพียงแต่ต้องแปลงตรงนี้ให้ขับเคลื่อนได้

จริงจัง ซึ่งเราก็ได้วางรากฐานไว้แล้ว เหลือเวลาอีกแค่ปีเดียวนี้จะต้องช่วยกันทำให้มันเกิดขึ้น หลังจากนั้นการลงทุนเอกชนที่เคยน้อยอยู่จะมากขึ้นเองและเห็นผลชัดในไตรมาส 3 ส่วนการลงทุนภาครัฐก็ได้มีมาตรการออกมาเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งจะช่วยหนุนการเติบโตไตรมาส 3 ดีกว่าไตรมาส 2 ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายอย่างขึ้นอยู่กับโลก เพราะเศรษฐกิจมันมีทั้งภายในและภายนอกเราต้องทำภายในให้เต็มที่ สิ่งที่ห่วงตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวคือ การส่งออกเท่านั้น" นายสมคิด กล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจที่ ครม.เห็นชอบ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสของรัฐวิสาหกิจรวมทั้งทำให้การแทรกแซงทางการเมืองเป็นไปได้ยาก ซึ่งจะทำให้รัฐวิสาหกิจเป็นกำลังสำคัญในการวางพื้นฐานของเศรษฐกิจในอนาคต ส่วนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจยืนยันว่าไม่มีแน่นอน

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือน ก.ค. เพิ่มขึ้น 9.32% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 16.19% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2558 แต่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือน ก.ค. ยังคงหดตัว 6.11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน



ฝ้ายพืชเส้นใยที่สำคัญประจำถิ่นมุกดาหาร

ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศแต่การผลิตฝ้ายของประเทศมีปริมาณน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศ พื้นที่ปลูกฝ้ายลดลงทุกปีเนื่องจากฝ้ายเป็นพืชที่มีแมลงศัตรูรบกวนมากตั้งแต่ระยะต้นฤดูปลูก (0-35 วัน) จะมีเพลี้ยอ่อนฝ้ายซึ่งเป็นแมลงพาหะของเชื้อไวรัสทำให้เกิดโรคใบหงิกและเพลี้ยจักจั่น ระยะกลางฤดูจังหวัดมุกดาหารจัดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการปลูกฝ้าย โดยใน ปี 2538/39 จำนวน 227 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 202 กิโลกรัมต่อไร่ ปี 2548/49 พื้นที่ปลูก 131 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 82 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกลดลงอย่างมากเหลือเพียงการปลูกตามหัวไร่ปลายนาน่า่นั้น ปี 2550/51 มีรายงานพื้นที่ปลูกฝ้ายเหลือเพียง 21 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 3, 2555) ฝ้ายที่ปลูกในจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท ฝ้ายต้นและฝ้ายน้อย การทอฝ้ายถือเป็นการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ผ้าหมักโคลน" เป็นภูมิปัญญาของชนเผ่ากูไทในอำเภอนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ที่อยู่คู่ชาวบ้านมาตั้งแต่โบราณกาล และยังคงสืบทอดเทคนิคการทำผ้าหมักโคลนมาจนถึงปัจจุบัน จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ผ้าทอมือเส้นใยธรรมชาติของบ้านหนองสูง ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตหัตถกรรมสิ่งทอภายใต้สังกัดสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารที่ยังดำเนินการอยู่ จำนวน 33 กลุ่มต้องซื้อวัตถุดิบจากจังหวัดใกล้เคียง ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น กลุ่มทอผ้าจึงมีความต้องการปลูกฝ้ายเพื่อนำเส้นใยที่ได้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมสิ่งทอ ดังนั้น นางสาวพิกุล ชุนพุ่ม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร จึงทำการศึกษาค้นคว้าหาพันธุ์ฝ้ายที่ให้ผลผลิตสูง

มีความทนทานต่อโรคและศัตรูแมลง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

การเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้ายในท้องที่ เพื่อประเมินผลผลิตและความมีศักยภาพของพันธุ์ฝ้ายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในจังหวัดมุกดาหารโดยทำการเปรียบเทียบพันธุ์ฝ้าย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร ในสภาพที่ไม่มีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย โดยใช้ฝ้ายจำนวน 7 พันธุ์ คือ P12Nan37M, AKH4, V1, L3401/SR2, Nan15GY, ตากฟ้า 3 (เส้นใยสีน้ำตาลต้น) และตากฟ้า 84-4 ใช้ระยะปลูก 1.25 x 0.50 เมตร พบว่า ผลผลิตฝ้ายปุ๋ยทั้งเมล็ดของแต่ละพันธุ์อยู่ระหว่าง 102-162 กิโลกรัมต่อไร่ เฉลี่ย 140 กิโลกรัมต่อไร่ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุด ได้แก่ พันธุ์ตากฟ้า 3 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบและสายพันธุ์ P12Nan37M5 ความสูงเฉลี่ยทุกพันธุ์ 1.27 เมตร จำนวนสมอต่อต้นในแต่ละพันธุ์เฉลี่ย 26.05 สมอ น้ำหนักปุ๋ยต่อสมอเฉลี่ย 4.38 กรัม ทรงต้นของทุกพันธุ์มีลักษณะที่สวายปานกลางและการเข้าทำลายของแมลงศัตรูฝ้ายอยู่ในระดับปานกลาง เปอร์เซ็นต์ที่ทับทุกสายพันธุ์ มีค่าระหว่าง 35.07-39.43 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเส้นใย มีค่าความยาวของเส้นใยระหว่าง 0.81-1.17 นิ้ว ค่าความเหนียวระหว่าง 12.1-18.7 กรัมต่อเท็กซ์ ค่าความสม่ำเสมอมีค่าระหว่าง 51-57 และค่าความละเอียดอ่อนของทุกสายพันธุ์มีค่าระหว่าง 3.9-5.4 ดังนั้นพันธุ์ฝ้ายที่มีศักยภาพที่ควรพัฒนาต่อไปในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ พันธุ์ตากฟ้า 3 สายพันธุ์ P12Nan37M5 และสายพันธุ์ Nan15GY

นอกจากจะมีพันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีขาวที่สามารถนำไปย้อมสีธรรมชาติได้แล้ว กรมวิชาการเกษตร ยังมีพันธุ์ฝ้ายที่ให้เส้นใยสีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม ได้แก่ เส้นใยสีเขียว (พันธุ์ตากฟ้า 86-5) สีน้ำตาลต้น (ตากฟ้า 3) และสีน้ำตาลเข้ม (สายพันธุ์ก้าวหน้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับรองพันธุ์ โดยมี ดร.ปริญญา สิบบุญเรือง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ฝ้าย) พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีดังกล่าวข้างต้นนี้ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่กลับมานิยมใช้เส้นใยฝ้ายสีธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะเป็นการเพิ่มมูลค่ามากขึ้นหากผลิตโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถนำเส้นใยจากฝ้ายพันธุ์เหล่านี้ ไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสนับสนุนและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอรูปแบบใหม่ๆ เป็นการสร้างงานให้แก่ชุมชน

กระทรวงเกษตรฯ เชิญซื้อปศุสัตว์ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-11 กันยายน 2559 จำนวน 9 วัน ณ บริเวณกรมชลประทาน ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่สามารถขยายผลได้ในการส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งได้นำผลผลิตด้านการเกษตรมาจำหน่ายเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับชุมชนให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและผู้บริโภค ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าในชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นอย่างมาก โดยได้รวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรคุณภาพที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีส่วนช่วยสนับสนุนสินค้าและสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับกิจกรรมภายในงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 นี้ ประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิต

และผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จัดเตรียมร้านค้าไว้ จำนวน 80 ร้านค้า แบ่งเป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 4 จังหวัด (จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จังหวัดละ 15 ร้านค้า รวมจำนวน 60 ร้านค้า ศูนย์อำนวยความสะดวกการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 15 ร้านค้า และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 5 ร้านค้า โดยจัดร้านค้าตามประเภทสินค้าออกเป็น 4 โซน อาทิ กลุ่มผลไม้ ได้แก่ ลองกอง สะตอ ลิ้นแฉะ สละ อินโด ส้มโอบูกอ ส้มโชกุน เป็นต้น กลุ่มอาหารปรุงสุก ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง ข้าวต้มผัด ไชโปงเทพา ข้าวคลุกกะปิ หมี่กรอบกึ่งแห้ง แกงไตปลา นาซิดาแล ยำสาหร่าย ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ/ลาบ เป็นต้น

ด้านนายไอฟาร์ พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนำเสนอนิทรรศการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยจำลองตัวอย่างของ นายนิวัฒน์ เนตรทองคำ เกษตรกรต้นแบบอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในกิจกรรมปลูกพืชแซมสวนยางพารา 13 ไร่ รวมทั้งการจัดนิทรรศการผักและผลไม้ท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ มีการจัดกิจกรรมพิเศษประจำวัน ได้แก่ การสาธิตและฝึกอบรมของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรฯ อาทิ สาธิตและฝึกอบรมอาหารแปรรูปจากพะยะ (พะยะบอซอส, พะยะผอย, เบอร์เกอร์พะยะ) จากกรมปศุสัตว์ สาธิตและฝึกอบรมอาหารแปรรูปจากข้าว โดยกรมการข้าว การทำอาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ โดยกรมประมง การทำชาใบหม่อน โดยกรมหม่อนไหม การทำข้าวต้มไปกะทือ โดย ศอ.บต. และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รอบต่อวัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการจัดงาน "ของดีจากชายแดนใต้" มาตั้งแต่ปี 2551 และจนถึงปัจจุบันมีการจัดงานแล้วรวมจำนวน 8 ครั้ง โดยการจัดงานครั้งที่ 8 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณตลาดปากเกร็ด (กรมชลประทาน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับผลการประเมินการจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งมีร้านค้าที่ออกร้านจำหน่ายสินค้าภายในงาน รวม 80 ร้าน พบว่า มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านตลอด 10 วัน รวมประมาณ 9,200,000 บาท เฉลี่ยรายได้จากการจำหน่ายจำหน่ายสินค้าวันละ 11,500 บาท ต่อร้าน โดยสินค้าที่มียอดจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับ (27,000-73,000 บาทต่อวัน) ได้แก่ ข้าวมันไก่เบตง เส้นหมี่เบตง น้ำพริกแกงภาคใต้ ซาซึก โรตีสี และผลไม้ (ลองกอง มังคุด และเงาะ



ข้าราชการ

สายสะพาย

ชรก.ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 12 (1)

ห้างเปิดรับสมัคร พิจารณาคัดเลือกทุกชั้นตอน ตามกระบวนการแล้ว สำนักงาน ก.พ.ประกาศ รายชื่อข้าราชการที่เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง รุ่นที่ 12 ปี 2559 แล้ว 77 คน เปิดปฐมนิเทศ วันที่ 1-2 กันยายน 2559 ก่อนจะมีการสัมมนาเครือข่ายข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงรุ่น 1-12 ราวเดือน พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสรวิศ ดิถุณจิรากร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสกล สันสุริยะ สำนักงาน ก.พ. นางสาวดลยา เปี่ยมสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวกัลย์ธีรา ชุมปัญญา

กรมศุลกากร นายรัฐ คำภีร์ธัมโม นางพงษ์สิริ ตาอินทร์ กรมสรรพากร นางสาวณัฐ คำพิรุฬ นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเอี่ยม นางสาวเกษราพรรณ ฉัตรพัฒนศิรินางสาวกิตติยา ศรีวรพล นางสาวชวิภา โชติวิทย์ธานินทร์ นางสาวปางอุบล อำนวยสิทธิ์ นางสาวทัณฎดา เขวงศรีกรสรรพสามิต นางสาวภาวิณี อมรประภาธีรกุล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายศุภโชค อมรประภาธีรกุล

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นางสาวพิรพรรณ สุวรรณรัตน์ นายรอม อรุณวิสุทธิ์ นางสาวกฤษมา คงฤทธิ์ นายศิริพล ฤทธิประศาสน์ นางสาวปิยวัลย์ ศรีขำ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางวันทนา ชนะกุล กรมการข้าว นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ นางสาวอสมภรณ์ จิตตพรพงษ์ กรมชลประทาน นายสิทธิทา เกตุประทุม กรมหม่อนไหม นางสาวกนกวรรณ คุณาธรรม นางสาวบรรณัต นพศักดิ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นางสาวณัฐยาพัชญ์ ทรอนันต์กุล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสกันธ์ วนาเศรษฐี นายศรันย์ บุพศิริ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวภาศิริ มั่นสรวงกิจ กรมท่าอากาศยาน นางสาววันวิสาข์ อภิहरษากร กรมเจ้าท่า นายวัชรเจียมอนุกุลกิจ

กรมทางหลวงชนบท นางสาวจรรุรัตน์ วิถีชนพานิชย์ นายกวิน สายประเสริฐกิจ

(ต่อพรุ่งนี้)

ฉัตรชัยริบส.ป.ก.2แสนไร่ เสนอไร้ 5 อย่างสิทธิที่ดิน

โพสต์ทูเดย์ - รมว.เกษตรฯ เตรียมเรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.ที่นำเอกสาร ภทบ.5 มาคัดค้านกว่า 2 แสนไร่ ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.ที่ผู้ครอบครองนำหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภทบ.5) มาแสดง เพื่ออ้างสิทธิความเป็นเจ้าของที่ดินได้ทันที เนื่องจากเอกสาร ภทบ.5 ไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน จึงไม่สามารถนำมายื่นคัดค้านการเรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.ได้

ทั้งนี้ หากยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีการนำเอกสาร ภทบ.5 มาคัดค้าน จะทำให้ ส.ป.ก.ได้ที่ดิน ส.ป.ก.คืน 2 แสนไร่ เมื่อรวมกับที่ดิน ส.ป.ก.ที่ไม่มีผู้ยื่นคัดค้านอีก 1.5 แสนไร่ จะทำให้ ส.ป.ก.มีที่ดินที่จะนำมาจัดสรรให้เกษตรกรได้แล้วกว่า 3.5 แสนไร่ จากพื้นที่เป้าหมาย 4.4 แสนไร่ ใน 27 จังหวัด

“ผมได้ให้ ส.ป.ก.พิจารณาว่า ผู้ครอบครองที่นำ ภทบ.5 มายื่นนั้น หากพบว่าเป็นเกษตรกรจริง และไม่มีที่ดินจริงๆ เรา จะจัดให้กับเกษตรกรรายนั้นเลย แต่ต้องไม่เกินจำนวนที่ ส.ป.ก.กำหนด เพราะนโยบายต้องการเอาที่ดินมาจัดให้เกษตรกร อยู่แล้ว แต่ต้องตรวจให้ชัดว่าไม่ใช่ชนอมีนี้ ขณะเดียวกันแปลง ส.ป.ก.ที่มีการนำ ภทบ.

5 มายื่นคัดค้าน จะรวมถึงแปลงสวนส้ม วนารธร และแปลงสวนส้มทรายทอง จ.เชียงใหม่ ด้วย” รมว.เกษตรฯ กล่าว

นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า หลังจาก ส.ป.ก.ปิดป้ายยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.แปลงใหญ่ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป ตามคำสั่งที่ 36/2559 ครบทั้งหมด ใน 27 จังหวัด รวมเนื้อที่ 4.41 แสนไร่ ล่าสุดมีผู้นำเอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดินมา ยื่นคัดค้าน 1.5 หมื่นราย เนื้อที่ 3.6 แสนไร่ และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการคัดค้าน ซึ่ง ส.ป.ก.สามารถเรียกคืนได้ทันทีกว่า 1 แสนไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างการปักป้ายให้ผู้ถือครองออกจากที่ดิน และหากมีสิ่งปลูกสร้างต้องรื้อถอนภายใน 30 วัน ส่วนที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีการนำเอกสาร ภทบ. 5 มายื่นคัดค้าน 2.2 แสนไร่ พื้นที่ดังกล่าว ส.ป.ก.สามารถเรียกคืนได้ทั้งหมด

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ว่า ได้เร่งรัดให้กรมชลประทานที่ดูแลรับผิดชอบเส้นทางระบายน้ำของชลประทานทั่วประเทศ กำจัดผักตบชวาตามคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน

ด้าน นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมได้รับงบประมาณปี 2559 กว่า 164 ล้านบาท เพื่อดูแลทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.4 หมื่น กิโลเมตร และจะเร่งกำจัดผักตบชวาตามแนวทางน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เสร็จภายในเดือนนี้

แวดวง ทรัพยากรธรรมชาติ

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.

บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2559..... ● ชาวแรก...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บ้านไทรทอง จ.กระบี่ ว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการออก พรก.การประมง พ.ศ.2558 เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำประมงตามมาตรฐานสากล ให้มีทรัพยากรเพียงพอไปตลอดและไม่ทำลายทรัพยากรจนเกินไป โดยมีการแบ่งการประมงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ประมงน้ำจืด ประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ ซึ่งในส่วนประมงพื้นบ้านนี้ รัฐบาลไม่ได้เข้าไปควบคุมมาก เนื่องจากขีดความสามารถของเครื่องมือประมงไม่มากนัก และชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งชุมชนประมงท้องถิ่น “ตันแบบ” บ้านไทรทอง ได้มีการรักษาทรัพยากรได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการกำหนดกฎระเบียบ ดูแลชุมชน ทั้งดูแลป่าชายเลน ทำบ้าน

ปลา และไม่จับปลาแบบผิดวิธี เป็นต้น จึงนำยกย่องให้เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ..... ● **เรื่อง ดีๆ...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปอุทยานแห่งชาติตามนโยบายการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมองค์ความรู้และศักยภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์อุทยานแห่งชาติ 20 ปี พร้อมด้วย **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสมหมาย กิตติยากุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ** ทุกแห่ง จำนวน 265 คน..... ● **ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** เปิดเผย

ว่า คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สถานิติบัญญัติแห่งชาติ กำหนดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของเกษตรกร ผ่านกลไกของระบบสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน” ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิจัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ..... ● **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน โดยมี **นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และผู้บริหาร ข้าราชการ** ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม..... ● **น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)** พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officers meeting: SOM) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี **พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และเสนาธิการทหารเรือ** เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมมูวดีไชยเฉลิมลาภ..... ● **นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน** เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือว่า ปัจจุบัน (22 ส.ค. 59) สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตั้งแต่จังหวัดแพร่

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 25 สิงหาคม 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4647

Col.Inch: 54.30 Ad Value: 48,870

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 146,610

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ลงมาถึงจังหวัดสุโขทัย เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว รวมไปถึงที่ลุ่มต่ำแม่น้ำยมสายเก่า ขณะนี้พื้นที่วิกฤติแล้ว ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เนื่องจากกรมชลประทาน ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานทำการป้องกันด้วยการระดมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถขุด ทำการป้องกันไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร.....● **ปิดท้ายข่าว...นายชวลิต สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ หนุนใหญ่ไฟแรง** เดินเครื่องเต็มฝีจักรทวงคืนผืนป่าภูทับเบิก ต.วังบาล และ ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย **นายบัณฑิตย์ เทวีทวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายพูนพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ** สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ และทหาร ฝ่ายปกครอง กว่า 500 นาย รื้อถอนโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารชื่อดังของภูทับเบิก 1 ใน 19 รีสอร์ทที่ชื่อเป็นอันดับแรก ซึ่งศาลมีคำพิพากษาออกจากพื้นที่และบางส่วน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม.....● **เก่าไปใหม่มา นายเกษมสันต์ จิณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ** ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 คนนี้คาดว่าลงสมัครเป็นรองอธิบดีที่จะมีการประกาศผลในเดือนกันยายนที่จะถึง ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด..? จึงมีการแต่งตั้งโยกย้ายหรือลดปัญหา เพราะว่ารองอธิบดีที่เปิดรับสมัครเพียง 7 ตำแหน่ง แต่มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติพร้อมลงสมัครเป็นจำนวนมากจึงลดปัญหาตัดไฟแต่ต้นลม.....● **ขอแสดงความยินดี นายสุขุม มิตตันสา ผอ.สำนักบริการกลางกรมป่าไม้** เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี **นายวรวิชัย ลัดภูต ผอ.กองการอนุญาตกรมป่าไม้** คนชื่อมือสะอาด เป็น ผอ.สำนักบริหารกลางกรมป่าไม้ งานการที่คั่งค้างก็จะได้ลีนไพล.....● **แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...**

ประเสริฐ ตระसान
Prasert_tarasan@yahoo.com

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด เปลี่ยนนาข้าวปลูกกล้วยหอมทอง...สร้างรายได้



สก๊อปพิเศษ

จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวน อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอห้วยกระเจา อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอหนองปรือ อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอสังขละบุรี ประกอบด้วย 95 ตำบล 915 หมู่บ้าน พื้นที่ปลูกข้าวร้อยละ 15 ของพื้นที่ทำการเกษตร

แต่ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558/2559 โดยส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน ตามแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ในแนวเขตลุ่มน้ำแม่กลองอันเป็นเป้าหมายหนึ่งในสองลุ่มน้ำที่รัฐบาลต้องการให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวให้หันมาปลูกพืชชนิดอื่นๆ โดยสหกรณ์ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง ประกอบด้วย สหกรณ์เมืองกาญจนบุรี จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด สหกรณ์การเกษตรท่ามะกา จำกัด และสหกรณ์การ

เกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด ได้ร่วมกันศึกษาพิจารณาตลอดจนแนวทางการร่วมมือระหว่างขบวนการสหกรณ์ด้วยกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการทำกินด้านการเกษตร

สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว และได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นปลูกกล้วยหอมทองโดยได้นำความรู้จากการไปศึกษาดูงานการปลูกกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนได้รับความร่วมมือด้านหน่อพันธุ์กล้วยมาส่งเสริม ให้เกษตรกรในพื้นที่รวมทั้งเชื่อมโยงด้านการตลาดโดยสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด รับผิดชอบผลิตทั้งหมดในราคาประกัน กิโลกรัมละ 12 บาท พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาไปสู่การนำผลผลิตส่งจำหน่ายต่างประเทศ

ทั้งนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมปลูกกล้วยหอมทองตามนโยบายปรับลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558/2559 โดยมีนายรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และนายไพฑูรย์ สุขดี ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด ให้การต้อนรับ ณ แปลงกล้วยหอมทองของนายชาติ ศรีอุดมเดชสกุล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว เป็นนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยน การปลูกพืชเพื่อให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับเรื่องของการผลิต และการตลาด ซึ่งแปลงกล้วยหอมทองของนายชาติ ศรีอุดมเดชสกุล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด อยู่ระหว่างการรับรองเป็นแปลง GAP และจะพัฒนาไปสู่แปลงกล้วยหอมทองอินทรีย์ โดยการส่งเสริมสมาชิกปลูกกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนที่รองรับนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับเปลี่ยนอาชีพตาม แนวนโยบายตลาดนำการผลิต โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) และแผนที่เกษตรเพื่อ



บริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Dynamic Management : Agri-Map) เน้น การปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับพืช (Good Agriculture Practices : GAP) ซึ่งมีสหกรณ์ การเกษตรท่าม่วง จำกัด เป็นผู้เชื่อมโยงร่วมกับ ภาครัฐที่มีองค์ความรู้ เข้ามาช่วยแนะนำใน การปลูก รวมทั้งสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด ต้องการ ผลิตผล ร่วมมาให้คำแนะนำเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ตามที่สหกรณ์ฯ ต้องการ ถือเป็นรูปธรรมหนึ่งที่มีความชัดเจนในเรื่องการ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืช



“ส่วนกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด รวมทั้งให้การสนับสนุน เงินทุน เช่น เงินกู้ในการต่อยอดอาชีพ ผ่านกองทุนพัฒนา สหกรณ์ (กพส.) และการสนับสนุนเงินทุนให้กับสหกรณ์ ในการอบรมให้ความรู้ต่อยอดอาชีพ เชื่อมันว่า ถ้ายึดแนว ทางในการใช้ตลาดนำการผลิต เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ จะ ไม่มีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ หรือล้นตลาดอย่าง แน่นนอน”

ทั้งนี้ การเชื่อมโยงหลังจากได้มีส่งเสริมให้เกษตรกรใน พื้นที่ปลูกกล้วยหอมทองกับสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัด ด้านการตลาดโดยผลผลิตทั้งหมด ส่งขายในราคาประกันที่ กิโลกรัมละ 12 บาท และวางเป้าส่งออกต่างประเทศ ซึ่ง สมาชิกให้ความสนใจร่วมปลูกกล้วยรุ่นแรกจำนวน 15 ราย จำนวนพื้นที่ปลูก 39 ไร่ จำนวน 15,600 หน่อ เริ่มปลูกเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 ระยะการปลูก 8-9 เดือน จะเริ่มผลผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกสามารถตัดผลผลิตได้แล้ว 5 รายได้ผลผลิตแบ่งเป็นประเภทราคากิโลกรัมละ 15 บาท จำนวน 2,506 กิโลกรัม เป็นเงิน 37,590 บาท และประเภท กิโลกรัมละ 17 บาท จำนวน 9,662 กิโลกรัม เป็นเงิน 164,254 บาท

ด้าน นายชาติ ศรีอุดมเดชสกุล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด และเป็นเจ้าของสวนกล้วยหอมทอง ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เดิมทำนา ทำไร่ข้าวโพด ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 60 ไร่ แต่ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนกล้วย 10 ไร่ เนื่องจากการทำนา ทำไร่ข้าวโพด ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทองทดแทน สำหรับการปลูกกล้วยหอมทอง ถือว่าเป็นพืชที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ทำตลาดได้ง่าย และนอกจากจะปลูกกล้วยหอมทองแล้วยังปลูกกล้วยชนิดอื่นด้วย เช่น กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน้ำว้า กล้วยหักมุก รวมทั้งขายหน่อกล้วยด้วย



สำหรับกล้วยหอมทอง นี้ได้เริ่มปลูกมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 จำนวน 4,000 หน่อ ในพื้นที่ 10 ไร่ โดยลงทุน 30,000 บาทต่อไร่ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ปลูกเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการปลูกและวิธีการดูแลรักษาต่างๆ ซึ่งยังไม่พบขณะปลูกมีปัญหาโรค แมลงหรือศัตรูพืชรบกวนแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีตลาดรองรับพร้อมทั้งมีการประกันราคาที่ชัดเจนประกอบกับได้มีการต่อยอดโดยการขายหน่อกล้วยซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้อีกทางด้วยโดยจะขายหน่อกล้วยในราคาหน่อละ 13 บาท

“รู้สึกส่วนตัวเองคิดไม่ผิดที่ได้ปรับเปลี่ยนจากทำนามาปลูกกล้วยหอมทอง เพราะปลูกง่าย ขายดี รายได้ดี ไม่มีขาดทุน ราคาที่ได้รับเราสามารถอยู่ได้ อีกทั้งมีตลาดที่แน่นอน และในขณะนี้ทางสวนกำลังอยู่ระหว่างการขอ GMP เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่า เราปลูกกล้วยที่มีมาตรฐานและปลอดภัย อีกทั้งปัจจุบันทิศทางตลาดของกล้วยหอมเป็นไปในทางที่ดี จึงได้มีแนวความคิดจะขยายพื้นที่การปลูกออกไปอีก 21 ไร่ เพื่อรองรับตลาดที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง”





กรมประมงจับมือผู้ประกอบการ ลดราคาลูกพันธุ์-อาหารสัตว์น้ำ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมประมงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ “น้ำ (ใจ) มา ชาวประชาเป็นสุข” โดยได้ทำ MOU ความร่วมมือข้อตกลงกับผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและผู้จำหน่าย ในการลดปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ำกว่าตลาด ซึ่งผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ 1) ของกรมประมง และได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) หรือหากยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จะต้องมีการรับรองจากกรมประมงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเป็นฟาร์ม GAP ส่วนผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ คือ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ 2) ของกรมประมง และได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ของกรมประมง

ทั้งนี้ผู้จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตรวมถึงบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำจากทั่วประเทศ 107 ราย สมัครเข้าร่วมโครงการและแสดงเจตจำนงในการลดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำสูงสุดถึง 50% และจะเริ่มจำหน่ายในราคาพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์กรมประมง www.fisheries.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทร.0-2940-6524 และ 0-2579-7231 ในวันและเวลาราชการ

คาดอีก3ปีติดฉลากแสดงสินค้าเกษตรการ์นต์เป็น'อินทรีย์'

● รองเลขาฯ มกอช. คาดร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมการแสดงฉลากและใช้ชื่อ "อินทรีย์" จะมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 ปีข้างหน้า ระบุปัจจุบันยังอยู่ระหว่างขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้มกอช.เร่งจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อควบคุมการแสดงฉลากและใช้ชื่อ "อินทรีย์" บนสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ร่างดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยในครั้งแรก มกอช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ การแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นมาตรฐานบังคับ ในวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานบังคับของประเทศต่อไป เบื้องต้นคาดว่ากระทรวงเกษตรฯ จะเร่งผลักดันให้ประกาศมาตรฐานฯ การแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในปี 2560 นี้ แต่จะใช้เวลาปรับตัวเตรียมความพร้อมเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะบังคับใช้ในทางปฏิบัติในปี 2563 ซึ่งปัจจุบันไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ปีละกว่า 5 หมื่นตัน มีทั้งข้าวอินทรีย์ พืชผักผลไม้ พืชสมุนไพร ชา กาแฟ เครื่องเทศ สัตว์น้ำ และปศุสัตว์อินทรีย์ สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ราคาดัชนีขรุ้งต่ำกว่าทุน ร่่อง'ฉัตรชัย'เร่งกู้วิกฤติ

“กร”นำทัพสมาคมผู้ผลิตมันฯ ร่่อง“ฉัตรชัย”วางแผนรับมือราคามันสำปะหลังที่ตกต่ำเหลือ กก.ละ 1.20 บาท เผยพ่อค้ากักราคากันเอง นายกร ทัพพะรังสี ที่ปรึกษาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเกษตรกรและตัวแทนโรงงานมันสำปะหลังว่า ในขณะนี้ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตกต่ำเหลือกก.ละ 1.20 บาท ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตที่ กก.ละ 1.90 บาท ไม่สอดคล้องกับผลผลิตทั้งประเทศที่ได้ 30 ล้านตันต่อปี จึงเสนอให้กระทรวงเกษตรฯ วางแผนรับมือและพยุงราคา ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย รับฟังและจะนำปัญหาไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาวิธีรับซื้อหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้ ให้มีราคาไม่ต่ำกว่าต้นทุนผลิต รวมทั้งหาสาเหตุที่ทำให้ราคาตก ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เกิดจากการกักราคารับซื้อของพ่อค้ากันเอง

ตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่แป้งมันมันอัดเม็ด มาจนถึงหัวมันสำปะหลัง การแก้ไขปัญหาต้องใช้เวลานาน รัฐช่วยเหลือทั้งอุตสาหกรรม และอยากให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ซื้อ ผู้ส่งออกของไทยร่วมมือกัน กำหนดราคารับซื้อร่วมกันไม่กักราคากันเองและไม่ให้ต่างประเทศกักราคา นางสุรีย์ ยอดประจง นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย กล่าวว่า ขณะนี้ราคาแป้งมันสำปะหลังในจีนปรับลดลงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากที่จีนโละสต็อกที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังไทยปรับลดลงตามไปด้วย อีกทั้งเกษตรกรในอีสานตอนบนเร่งขุดมันสำปะหลังเพื่อใช้พื้นที่ทำนา ส่วนใหญ่ส่งเข้าโรงงานที่กำแพงเพชรเนื่องจากค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งเข้าโรงงานที่นครราชสีมา ทำให้โรงงานบางแห่งต้องปิดตัวลง เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ ส่วนแป้งมันจากโรงงานกำแพงเพชรต้องรีบขายให้เงินทันทีไม่สามารถเก็บสต็อกได้ ทำให้เงินยังไม่สามารถเก็บสต็อกได้ ทำให้เงินยังไม่สามารถเก็บสต็อกได้ ทำให้เงินยังไม่สามารถเก็บสต็อกได้